
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 
วันจันทร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2565 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
................................................ 

เริ่มประชุมสภาฯ   เวลา 10.00 น. 

นายสมโภช  กะตุดเงิน 
ปลัด อบต.เกาะแก้ว 
เลขานุการสภาฯ เมื่อที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุมสภาฯ แล้ว นายสมโภช  กะตุดเงิน 

เลขานุการสภาฯ เชิญนายบุญส่ง  โม้หมุน ประธานสภา อบต.เกาะแก้ว 
จุดเทียน ธูป  บูชาพระรัตนตรัย (พร้อมสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน) กล่าวเปิด
ประชุมสภาฯ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ 

นายบุญส่ง  โม้หมุน  
ประธานสภาฯ - ไม่มี  

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล           
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.๒๕65 เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.๒๕65 

นายบุญส่ง  โม้หมุน  
ประธานสภาฯ ขอให้ที่ประชุมสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 
2565 ว่าถูกต้องหรือไม่ และมีท่านใดขอแก้ไขหรือไม่  

นางบุญเกิด  ไชยนา 
ส.อบต.หมู่ที่ 11 ดิฉันนางบุญเกิด  ไชยนา ส.อบต.หมู่ที่ 11 ขอให้แก้ไขหน้าที่ 8 ตรงค า

ว่า ตั้งไ  แก้ไขเป็น ตั้งไว้ คะ  และแก้ไขหน้าที่ 9 ตรงค าว่า คณะการ 
แก้ไขเป็น คณะกรรมการ คะ 

นายทัศนัย  ดวงใจ 
ส.อบต.หมู่ที่ 3 กระผมนายทัศนัย  ดวงใจ ส.อบต.หมู่ที่ 3 ขอให้แก้ไขหน้าที่ 6 ตรงค าว่า 

แปรญญัติ  แก้ไขเป็น แปรญัตติ ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

 

/นายบุญส่ง... 
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นายบุญส่ง  โม้หมุน 
ประธานสภาฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ เพ่ิมเติม   

ผมขอมติรับรองรายการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 ขอมติที่
ประชุม 

มติที่ประชุมสภาฯ  มีมติรับรอง 10  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง    งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3          เรื่องพิจารณา 
3.1 เรื่องการอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
- พิจารณาหลักการ วาระท่ี 2  (ข้ันแปรญัตติ) 

นายบุญส่ง  โม้หมุน   
ประธานสภาฯ ให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว ชี้แจงข้อระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 

นายสมโภช  กะตุดเงิน 
ปลัด อบต.เกาะแก้ว 
เลขานุการสภาฯ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
 ข้อ 59 การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระท าได้เฉพาะการ

ขอลดรายจ่าย หรือการขอลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย และต้องมี
จ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตต ิ

  ค าแป รญั ตติ ให้ เสนอล่ ว งหน้ า เป็ นหนั งสื อต่ อป ระธาน
คณะกรรมการแปรญัตติภายในระยะเวลาที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามข้อ 
45 วรรคสาม และข้อ 49 วรรคหนึ่ง 

 ข้อ 60 ห้ามไม่ให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่ หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย หรือ
เปลี่ยนแปลงความประสงค์ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย เว้นแต่จะได้
รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ 

 ข้อ 61 ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจ านวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้ 
(2) รายจ่ายซึ่งเป็นจ านวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย  ถ้ามี

ปัญหาว่ารายจ่ายรายการใดมีข้อผูกพันตามวรรคหนึ่ ง
หรือไม่ ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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นายบุญส่ง  โม้หมุน 
ประธานสภา ฯ -  ตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายให้แก่ทุกท่านได้

ทราบแล้ว และจากการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 เมื่อ
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมได้ก าหนดเวลาในการยื่นค าเสนอแปร
ญัตติ โดยมีก าหนด 3 วัน ระหว่างวันที่ 9,10,11 สิงหาคม 2565  
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะแก้ว  เชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รายงานผลการยื่น
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ของ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 

นางนภาพร  พิพม์พา  กล่าวว่า - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ      ส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม   

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว ได้มีมติแต่งตั้ ง
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 ดังมีรายชื่อ
ดังต่อไปนี้ 
1. นางนภาพร  พิมพ์พา  ส.อบต.หมู่ที่ 2 ได้รับเลือกเป็นประธานฯ 
2. นางราตรี  ปาสาเนาว์ ส.อบต.หมู่ที่ 1 ได้รับเลือกเป็นกรรมการฯ 
3. นางวิรัช  เนินนาน   ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้รับเลือกเป็นเลขาฯ 

ดิฉันนางนภาพร  พิมพ์พา  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
เกาะแก้ว  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2566 บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2565                                     
วันที่ 11 สิงหาคม  2565 เวลา 16.35 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ 
บริหารส่ วนต าบลเกาะแก้ว ตามที่ ป ระธานสภาฯ  ได้ส่ งต้นร่าง                              

  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 เสนอต่อสภาและ 
สภามีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.2566 (วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ)  ในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ 
สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  2565 
ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 ท่าน และ
ก าหนดให้มีการยื่นแปรญัตติของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เกาะแก้ ว  ระหว่างวันที่  9,10 ,11 สิ งหาคม 2565 ตั้ งแต่ เวลา       
08.30 น. ถึง เวลา  16.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะแก้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ใดมายื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่างใด 
คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ในแต่ละส่วนโดยละเอียดแล้ว 
เห็นว่าข้อความในงบประมาณรายจ่ายรายการต่าง ๆ มีความเหมาะสม
แล้ว เห็นควรคงไว้ตามร่างเดิม คณะกรรมการไม่ขอแก้ไขข้อความใด
ทั้งสิ้น  ขอเรียนชี้แจงให้ทราบ ขอบคุณคะ 
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นายบุญส่ง  โม้หมุน  กล่าวว่า  ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ
ประธานสภาฯ               งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566  ได้รายงานผลการประชุมยื่น 

ค าแปรญัตติฯ แล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดมายื่นค าขอแปรญัตติแต่อย่าง
ใด คณะกรรมการจึงได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดของร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ในแต่ละส่วนโดยละเอียดแล้ว 
เห็นว่าข้อความในงบประมาณรายจ่ายรายการต่าง ๆ มีความเหมาะสม
แล้ว  เห็นควรคงไว้ตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี      
พ.ศ.2566  วาระท่ี 2   

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 

นายบุญส่ง  โม้หมุน  กล่าวว่า ต่อไปกระผมจะขอมติในวาระท่ี 3 ขั้นลงมติให้ตราเป็น 
ประธานสภาฯ      ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2566 สมาชิกท่านใด

เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ.2566 
วาระท่ี 3 (ขั้นลงมติ) ขอให้ยกมือครับ 

มติที่ประชุมสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว  ได้มีมติเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2566      
วาระท่ี 3        

             -  มีมติเห็นชอบ  จ านวน  10  คน    
   ไม่เห็นชอบ  จ านวน    -   คน    

                                             งดออกเสียง   จ านวน   1   คน 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 

นายอ านาจ  ภู่เพชร 
นายก อบต.เกาะแก้ว  ก่อนจะเข้าสู่วาระเรื่องอ่ืนๆ นั้น ผมก็ต้องขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมมือใน 

การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อบต.เกาะแก้ว 
1. กิจกรรมการปลูกต้นไม้เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  (12 สิงหาคม 2565)  
ทางเข้าหมู่บ้านชอนอุดม  หมู่ที่ 10 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 

2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา  (12 สิงหาคม 2565) ทั้งกิจกรรมช่วง
ภาคเช้าและช่วงภาคค่ า ณ ศาลาประชาคมเทศบาลต าบลโคกส าโรง 

ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆ ท่าน อีกครั้ง ครับ  ต่อไปจะเป็นเรื่องที่ผมจะชี้แจง
ดังต่อไปนี้ 

/เรื่องท่ี 1... 
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เรื่องที่ 1 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านหมี่ ฝากแจ้งเรื่องการของด
จ่ายน้ าประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค  เนื่องจากในปัจจุบันเข้าสู่ฤดู
ฝนแล้ว  ฝนตกอย่างต่อเนื่อง ท าให้ปริมาณน้ ามีมากขึ้น รวมทั้งทาง
จังหวัดลพบุรีก็ไม่ได้ประกาศเป็นเขตพ้ืนที่ประสพภัยแล้ง จึงของดจ่าย
น้ าประปาไว้ก่อน  ก็ขอฝากให้ท่านผู้น าทุกท่านแจ้งประชาชนในพ้ืนที่
ทราบด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 

เรื่องที่ 2 ขอชี้แจงเรื่องงบประมาณในการซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ า
เอนกประสงค์ ซึ่งงบประมาณที่ทางร้านได้ประมาณราคาไว้ให้อยู่ที่
ประมาณสามแสนกว่าบาท  ซึ่งผมเองมีความคิดเห็นว่า ช่วงนี้ปริมาณฝน
ที่ตกมามีปริมาณมากเกรงว่าจะท าให้ เกิดน้ าท่วมฉับพลัน กลัวว่า
งบประมาณที่จะด าเนินการช่วยเหลือประชาชนจะมีไม่เพียงพอ จึงขอ
ระงับการซ่อมแซมไว้ก่อน 

ที่ประชุมสภาฯ   รับทราบ 

นางราตรี  ปาสาเนาว์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 1 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายก อบต.เกาะแก้ว  และผู้เข้าร่วม

ประชุมทุกท่าน  ดิฉันขอสอบถามเรื่องของโครงการหมู่ที่  1 ที่ โอน
งบประมาณของหมู่ที่  1 ไปจัดท าโครงการใหม่ให้กับหมู่ที่  9 และ      
หมู่ที่ 11 จะมีโครงการอะไรที่จะด าเนินการให้กับทางหมู่ที่ 1 หรือไหม
คะ 

นายสมโภช กะตุดเงิน 
ปลัด อบต.เกาะแก้ว ครับ ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 1  ที่ทางสภา อบต.เกาะแก้ว ด าเนินการ

โอนงบประมาณไปด าเนินการโครงการให้กับทางหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 
นั้น เพราะว่าโครงการที่  อบต.เกาะแก้ว ตั้งงบประมาณไว้ ตรงกับ
งบประมาณของทางอ าเภอโคกส าโรง ซึ่ งทางอ าเภอโคกส าโรงได้
ด าเนินการให้กับทางหมู่ที่ 1 ก่อน  ท าให้โครงการซ้ าซ้อน ทาง อบต.
เกาะแก้ว จึงไม่สามารถด าเนินการให้ได้   แต่ถ้าโครงการมีบรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ถ้าเกิดเหตุเร่งด่วนสามารถพิจารณาด าเนินการได้
เลย  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
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นางสาวสุวจี  ชาญวิทย์ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม เรียนท่านประธานสภาฯ  และท่านนายก อบต.เกาะแก้ว รวมทั้ง

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คะ ส าหรับวันนี้ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม 
ก็มีเรื่องจะแจ้งดังนี้ คะ 

 เรื่องท่ี 1 เรื่องของการแจกถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด (ย้อนหลัง) 
ซึ่งต าบลเกาะแก้วเราได้รับการจัดสรรจากกาชาดอ าเภอโคกส าโรง 
จ านวน 40 ถุง และได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากพระอาจารย์แดง    
วัดเขาลังพัฒนา อีกจ านวน 26 ถุง (โดยการประสานงานจากท่านรอง
นายก นายกติติภพ  เรืองซ้อน)  โดยแยกรายละเอียดแต่ละหมู่ ดังนี้ 

 หมู่ที่ 1  จ านวน  1   ราย 
 หมู่ที่ 2  จ านวน  5   ราย 
 หมู่ที่ 3  จ านวน  12 ราย 
 หมู่ที่ 4  จ านวน  3   ราย 
 หมู่ที่ 5  จ านวน  2   ราย 
 หมู่ที่ 6  จ านวน  1   ราย 
 หมู่ที่ 7  จ านวน  -    ราย 
 หมู่ที ่8  จ านวน  10 ราย 
 หมู่ที่ 9  จ านวน  14 ราย 
 หมู่ที ่10 จ านวน  13 ราย 
 หมู่ที่ 11 จ านวน  5   ราย 
 ซึ่งก าหนดการในการแจงถุงยังชีพฯ นั้น จะแจ้งให้ทางท่านสมาชิกทราบ

อีกครั้งนึ่งว่าจะเป็นวันไหน คะ 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

 เรื่องที่ 2 เรื่องของการจัดท าถังขยะเปียกลดโลกร้อน ของ อาสาสมัคร
ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ซึ่งในวันนี้ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลาก่อน 
12.00 น. ก็ขอความร่วมมือจากทุกท่านด้วยนะคะ  ส าหรับในวันนี้จะใช้
ข้อมูลของ อสม. ต าบลเกาะแก้วไปก่อน ซึ่งเรามีข้อมูลอยู๋ในมือแล้ว 
ขอบคุณคะ  และถ้าหมู่ไหนมีการจัดท าถังขยะเปียกเพ่ิมเติมก็แจ้งมาใน 
Line ได้เลยคะ 

นายอ านาจ  ภู่เพชร 
นายก อบต.เกาะแก้ว ผมขอแจ้งอีกเรื่องครับ ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 11 ที่ด าเนินการไป

แล้วนั้น ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ ยังเหลือดาดคอนกรีตหน้าท่อและหลัง
ท่อและลงหินคลุกบนพ้ืนผิวถนนอีกครั้ง ครับ ขอแจ้งให้ทราบ   และ
ส าหรับโครงการของหมู่ที่ 8  นั้น ตอนนี้รอเอกสารท าสัญญา 

 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 

นายบุญส่ง  โม้หมุน   
ประธานสภาฯ เรียนท่านสมาชิกสภา อบต.เกาะแก้วทุกท่าน  มีสมาชิกท่านใดจะ

สอบถาม หรือชี้แจงอีกหรือไม ่(ถ้าไม่มี)  ผมขอปิดการประชุม และใน 
การประชุมสภา อบต.เกาะแก้ว ในสมัยต่อไป ในปี งบประมาณ           
พ.ศ.2565 นี้  เอกสารการประชุมทางฝ่ายเลขานุการสภาฯ จะท า
หนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ครับ 

ที่ประชุม      รับทราบ 

เลิกการประชุมเวลา  11.35   น.  

 

 

                                           ลงชื่อ     ยร        ผู้จดบันทึกการประชุม 
                                                        (นายสมโภช  กะตุดเงิน) 
                                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
 
     
 

                              ลงชื่อ          ณรงค์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                              (นายบญุส่ง  โม้หมุน) 
                                            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
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คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว ไดต้รวจสอบความ
ถูกต้องและรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว  สมัยประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคาร ที ่27 เดือนกันยายน  พ.ศ.2565 ในสมัยการประชุมสมัยวิสามัญ 
สมัยที ่2  ครั้งที ่1  ปี พ.ศ.2565 

 
 
 

                                          ลงชื่อ                                                                               
                                                       (นายธงชัย  โพธิ์สวัสดิ์) 
           ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
  
 
 

                                          ลงชื่อ   
                                                      (นางประนอม  นาคศิริ) 
                กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
  
 
 

                                          ลงชื่อ      
                                                     (นางบุญเกิด  ไชยนา) 
                 กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 
 
 
 
 

- สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะแก้ว  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันทิ่ 27 เดือนกันยายน  พ.ศ.2565 
 

ลงชื่อ                   ผู้ตรวจรบัรองรายงานการประชุม 
                          ( นายบุญส่ง  โม้หมุน ) 
                                         ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว 

 


